



ประจำวันที 26 เมษายน 2559 (ฉบับที่ 2)

## สำนักงานศาลยุติธรรมจัดการสัมมนา “อาชญากรรมทางคอมพิวเตอร์”



เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2559 นายวิระพล ตั้งสุวรรณ ประธานศาลฎีกา เป็นประธานในพิธีเปิดการสัมมนาทางวิชาการทางการศาลและการยุติธรรมระหว่างประเทศ เรื่อง “อาชญากรรมทางคอมพิวเตอร์” (Southeast Asia Judicial Workshop on Cybercrime) ณ โรงแรมเรเนซองส์ กรุงเทพมหานคร ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 26 – 29 เมษายน 2559 โดยความร่วมมือระหว่างสำนักงานศาลยุติธรรม ฝ่ายความร่วมมือด้านการบังคับใช้กฎหมายและยาเสพติดสถานเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทย และกระทรวงยุติธรรมแห่งสหรัฐอเมริกา เนื่องในโอกาสครบรอบ 134 ปี การสถาปนาศาลยุติธรรม

โอกาสนี้ ประธานศาลฎีกาได้กล่าวแก่ผู้เข้าร่วมการสัมมนามีใจความตอนหนึ่งว่า “...ปัจจุบันเราไม่สามารถปฏิเสธได้ว่า โลกเทคโนโลยีสารสนเทศได้เข้ามามีบทบาทสำคัญกับชีวิตของมนุษย์เรามากขึ้น อย่างไรก็ตามอาจเป็นการส่งเสริมให้เกิดการคุกคามและการใช้สื่อออนไลน์ในทางที่ผิด ซึ่งจะส่งผลให้เกิดความเสี่ยงด้านอาชญากรรมทางคอมพิวเตอร์มากยิ่งขึ้น เราได้มีประสบการณ์ถูกเจาะระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ายข้อมูลทั้งภาครัฐและเอกชนกันมาแล้ว และเรายังเผชิญปัญหาการโจรกรรมข้อมูลส่วนบุคคล การหลอกลวง และการยกยอกทางอินเทอร์เน็ต ซึ่งจะเห็นได้ว่าอาชญากรรมทางคอมพิวเตอร์ได้เพิ่มมากขึ้นอย่างรวดเร็ว ดังนั้น จึงมีความท้าทายอย่างมากในการป้องกันและสร้างความปลอดภัยแก่ระบบเศรษฐกิจในระดับชาติ คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศจึงถือว่าเป็นส่วนที่เกิดการพัฒนาอย่างรวดเร็ว ยิ่งมีความรวดเร็วและสะดวกสบายทางอินเทอร์เน็ตมากเท่าใด ก็จะส่งเสริมให้เกิดอาชญากรรมทางคอมพิวเตอร์มากยิ่งขึ้นเท่านั้น นอกจากนี้ การไร้ซึ่งการควบคุมทางอินเทอร์เน็ตก็จะเป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดความเสียหายไปทั่วโลก ขณะที่อุปสรรคสำคัญของศาลยุติธรรมคือ การมีความรู้ความเข้าใจไม่เพียงพอเกี่ยวกับความหลากหลายของรูปแบบในการกระทำความผิด รวมถึงอุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้สืบสวนและลงโทษผู้กระทำความผิดอาชญากรรมทางคอมพิวเตอร์ จึงมีความปรารถนาอย่างแรงกล้าว่ากระบวนการยุติธรรมจะเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือและต่อสู้กับความท้าทายเกี่ยวกับอาชญากรรมทางคอมพิวเตอร์...”

การสัมมนาดังกล่าวมีผู้พิพากษา ที่ปรึกษากฎหมาย ผู้เชี่ยวชาญด้านคอมพิวเตอร์จากประเทศสหรัฐอเมริกา ให้เกียรติเป็นวิทยากร เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ความเข้าใจด้านการสืบสวนสอบสวน ตลอดจนการดำเนินคดีความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางคอมพิวเตอร์ และมีผู้เข้าร่วมการสัมมนาประกอบด้วย ผู้แทนจากศาลในภูมิภาคอาเซียน อาทิ กัมพูชา อินโดนีเซีย ลาว ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ และไทย โดยมีผู้แทนจากประเทศภูฏาน และหน่วยงานระหว่างประเทศ เข้าร่วมสังเกตการณ์

